

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 4-10 ธันวาคม 2562

ส่งออกข้าวไทยระล่ำ ปี 63 คงเป้ำ 8 ล้านตัน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผยถึงสถานการณ์ส่งออกข้าวไทยในปี 2563 ว่า ประเมินวันนี้ยังไม่มีอะไรเด่นชัด ยกเว้นค่าเงินบาทอาจจะดีขึ้น โดยธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ส่งสัญญาณว่า เงินบาทจะอ่อนค่าลง แต่อาจจะอ่อนลงได้แค่ไหน ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกที่จะช่วยในเรื่องของการส่งออก อีกด้านหนึ่งก็หวังว่าอินโดนีเซียจะกลับมาซื้อข้าว จากปีนี้ไม่มีการซื้อขายเลย หากกลับมาซื้อข้าวก็จะเป็นปัจจัยที่ดีต่อการส่งออกข้าวไทย

ส่วนเงินสต็อกก็ยังมีมาก คาดการณ์ว่าปีนี้จะส่งออกเกิน 3 ล้านตัน ล่าสุดทางสมาคมฯ ได้ร่วมคณะเดินทางไปกับกรมการค้าต่างประเทศ ทางคอฟโก้(รัฐวิสาหกิจดูแลการนำเข้าข้าวของจีน)ได้แจ้งว่าเงินยังคงที่จะส่งออกต่อเนื่อง เพราะสต็อกมีมาก เหมือนกับรัฐบาลไทยใน 5-6 ปีที่ผ่านมาที่มีการขายสต็อกข้าวเก่า ดังนั้นเงินคาดว่าเงินจะยังคงส่งออกต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อส่งออกข้าวทั้งของไทย อินเดีย และประเทศอื่น ๆ ลดลง ดังนั้นทางสมาคมฯจึงตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวของไทยในปี 2563 ที่ 8 ล้านตัน เท่ากับในปี

สอดคล้องกับนายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ที่กล่าวว่า คาดการส่งออกข้าวไทยในปี 2563 จะส่งออกได้ 8 ล้านตันเท่ากับปีนี้ ซึ่งหากทำได้ตามเป้าหมายก็ถือว่าเก่งมากแล้ว เพราะเงินบาทดูที่ค่าจะแข็ง ซึ่งบางสำนักคาดการณ์ค่าเงินบาทจะแข็งค่าไปอยู่ที่ระดับ 28-29 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หากเป็นเช่นนั้นข้าวไทยคงขายยาก เพราะจะยิ่งแพงกว่าคู่แข่งขึ้นไปอีก อีกด้านที่เป็นปัญหาคือไทยไม่มีพันธุ์ข้าวใหม่ ๆ ไปขายแข่งเลย เรียกว่าไม่มีของขายที่จะจูงใจให้มาซื้อ ที่ขายแพงก็มีชนิดเดียวก็คือ "ข้าวหอมมะลิ" แต่หากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงจะสามารถนำข้าวระดับล่างไปขายแข่งได้ ส่วนข้าวพื้นนุ่มก็ต้องพัฒนาขึ้นมาจะทำให้ขายได้ราคาดีขึ้น ซึ่งการที่จะทำให้ข้าวนามิรายได้ขึ้น ไม่ใช่แค่การแจกเงินเพียงอย่างเดียว จะต้องพัฒนานำพันธุ์ข้าวใหม่ ๆ ออกมาให้ชาวนาปลูกด้วย เมื่อเป็นที่ต้องการตลาดก็จะทำให้ชาวนาขายข้าวได้ราคาดีขึ้น ส่งผลทำให้ราคาข้าวเปลือกดีขึ้น

"ในวันนี้การช่วยเหลือชาวนาให้มีรายได้ขึ้น ไม่ใช่แค่การประกันรายได้ ต้องคิดระยะยาว จะมีพันธุ์ข้าวอะไรมาให้ชาวนาปลูกขายได้ราคาดี โดยที่รัฐไม่ต้องไปสนับสนุนมาก ไม่เช่นนั้นจะทำให้ชาวนาปลูกพันธุ์เดิม เพราะปลูกอย่างไรก็ได้เงิน รัฐก็ต้องช่วยอยู่แล้ว ซึ่งไม่ใช่ระบบค้าขาย เพราะถ้าเป็นระบบค้าขายทำแบบนี้ไม่ได้อยู่แล้ว ยกตัวอย่างเวียดนาม ข้าวขาว 5% มี 3-4 ชนิด ราคาและตลาดไม่เหมือนกัน ส่วนข้าวหอม ก็มี 3-4 ชนิดเช่นเดียวกัน ราคาและตลาดไม่เหมือนกัน แต่ไทยยังคงย่ำอยู่กับที่ 30 ปี มี 2 ชนิดข้าวขาวและข้าวหอมมะลิ ผมก็พูดอยู่อย่างนี้ไม่มีใครฟัง หากสถานการณ์เป็นเช่นนี้ อีกหน่อยข้าวหอมมะลิ ก็คงจบ เพราะคู่แข่งก็แย่งตลาดไปเรื่อย ๆ"

นายเจริญ กล่าวอีกว่าการส่งออกไม่ดี ราคาข้าวเปลือกก็ไม่ดี รัฐก็ต้องนำเงินมาสนับสนุนชาวนามากขึ้น ๆ เรื่อย ๆ ถึงเวลาแล้วที่จะต้องดูทั้งห่วงโซ่ อาทิ พันธุ์ข้าว ตอบโจทย์หรือไม่ เงินบาทแข็งค่าเกินไปหรือไม่ ค่าขนส่งส่งออกแพงหรือไม่ หรือการแข่งขันในประเทศเดือดร้อนไปหรือไม่ ตัวอย่างการบริหารแบบอุตสาหกรรมน้ำตาล ทำไม่ควบคุมการเพาะปลูกได้ดีกว่าข้าว ควรจะแก้ไขแบบนี้ดีกว่า

ที่มา *ฐานเศรษฐกิจ*

ชง “บิกตู” ขายข้าวจีทูจีแบบใหม่ ให้พ่อค้าใช้ “สต็อกรัฐ” ส่งออก

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว (นบข.) มีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการเจรจาและการทำสัญญาซื้อขายข้าวรัฐต่อรัฐ (government to government : G to G) เพื่อให้การขายข้าวแบบ G to G สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการค้าข้าวของประเทศในปัจจุบันจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายละเอียดแนวทางปฏิบัติในการเจรจาและทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบ G to G ให้มีความชัดเจนและเป็นไปตามกฎระเบียบกระทรวงพาณิชย์ และการดำเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และมอบหมายอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้เจรจาหรือเข้าร่วมการประมูลแบบ G to G และลงนามทำสัญญาซื้อขายในนามรัฐบาลไทย โดยให้กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เพื่อปรับปรุงหรือจัดหาข้าวส่งมอบให้แก่รัฐบาลประเทศผู้ซื้อตามสัญญา G to G

กรณีรัฐบาลมีข้าวในสต็อกชนิดที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ ให้สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยใช้ข้าวในสต็อกของรัฐ หากข้าวในสต็อกของรัฐไม่เพียงพอให้สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจัดหาข้าวเพิ่มเติมและส่งมอบข้าวตามสัญญา และกรณีรัฐบาลไม่มีข้าวในสต็อกชนิดที่เป็นความต้องการของผู้ซื้อ ให้สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจัดหาและส่งมอบข้าวตามสัญญา

ทั้งนี้ ให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนำเสนอปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ นบข. เพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน นบข. พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขาย การเจรจาต่อรองราคา การตกลงเงื่อนไขสัญญา รวมทั้งแนวทางจัดหาข้าวส่งมอบให้แก่ประเทศผู้ซื้อก่อนดำเนินการ

สำหรับหลักการสำคัญในการเจรจาและทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบ G to G 3 ประการ ดังนี้ 1. การเจรจาและการทำสัญญา รัฐบาลของประเทศคู่เจรจาและทำสัญญาซื้อขายข้าวกับรัฐบาลไทยจะต้องเป็นหน่วยงานรัฐบาลหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ดำเนินการแทนรัฐบาลเท่านั้น เว้นแต่หน่วยงานผู้แทนรัฐบาลของประเทศ ผู้ซื้อบางประเทศที่มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการเจรจาและทำสัญญาซื้อขายข้าวเพียงหน่วยงานเดียว โดยไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งในวงการค้าข้าวทั้งในและต่างประเทศจะทราบดีว่าคือหน่วยงานใด ทั้งนี้ กรณีรัฐบาลประเทศผู้ซื้อไม่เคยซื้อขายข้าวแบบ G to G กับรัฐบาลไทยมาก่อน กรมการค้าต่างประเทศจะต้องประสานสอบถามกระทรวงการต่างประเทศเพื่อตรวจสอบต่อไป

2. การชำระเงิน ต้องเป็นการชำระเงินระหว่างประเทศ โดยการชำระเงินจะขึ้นอยู่กับผลการเจรจาระหว่างคู่สัญญาและพัฒนาการของรูปแบบการชำระเงินระหว่างประเทศ เช่น การเปิด letter of credit (L/C) และการโอนเงินระหว่างประเทศ (telegraphic transfer: T/T) แต่ต้องสามารถตรวจสอบที่มาของเงินดังกล่าวได้ โดยมีเอกสารหลักฐานจากธนาคารทั้งของไทยและธนาคารที่ประเทศคู่ค้าใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน

3. การส่งมอบข้าว รัฐบาลไทยจะต้องส่งข้าวออกไปจากประเทศไทยจริง ซึ่งมีหลักฐานที่สำคัญ คือ ใบอนุญาตให้ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร แบบ อ.๒ (สินค้าข้าว) ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ โดยต้องระบุว่าเป็นการส่งออก “ข้าวรัฐบาล” เนื่องจากข้าวเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตส่งออกตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ “เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้รัฐบาลไม่มีข้าวในสต็อกแล้ว แต่มีความต้องการซื้อข้าวจากรัฐบาลต่างประเทศที่ต้องการซื้อขายข้าวแบบ G to G เพราะฉะนั้น เพื่อเป็นการเปิดช่องทางให้เอกชนไทยขายข้าวไปยังต่างประเทศได้ โดยผ่านการซื้อขายข้าวแบบสัญญา G to G เพื่อระบายข้าวอย่างโปร่งใส ไม่เกิดการทุจริต

เนื่องจากรัฐบาลต่างประเทศต้องการความมั่นใจในการซื้อขายข้าว โดยรัฐบาลทำหน้าที่เป็นผู้ค้าคนกลางระหว่าง รัฐบาลต่างประเทศกับเอกชน เพื่อส่งเสริมตลาดการซื้อขายข้าวให้ขยายออกไปมากขึ้น”
ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เดือนไทย อุตสาหกรรมข้าวไทยเตรียมล้มละลาย เวียดนาม แข่งพันธุ์ดี กำไรงาม!

นายสมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมข้าวเตรียมล้มละลาย โรงสีทยอยปิดกิจการจำนวนมาก หลังรัฐบาลเดินหน้าประกันราคาข้าว เกษตรกร ข้าวราชการที่รับผิดชอบการพัฒนาพันธุ์ข้าวไม่สามารถทำให้ความหอมของข้าวหอมมะลิคงอยู่ เป็นข้าวพรีเมียมที่ราคาสูงกว่าคู่แข่งเกือบ 100% ครองส่วนแบ่งทางการตลาด (มาร์เก็ตแชร์) ของตลาดรวมจากการส่งออกเริ่มถูกเบียดจากตลาดคู่แข่งอย่างเวียดนาม เห็นได้ชัดจากยอดส่งออกข้าวเวียดนามเมื่อ 8 ปีก่อนมีการส่งออกประมาณ 8 แสนตันปัจจุบันส่งออก 2 ล้านตัน โดยปี 2561 จีนนำเข้าจากเวียดนาม 6 แสนตัน ขณะที่จีนและฮ่องกง นำเข้าจากไทยรวม 3 แสนตัน

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่า เวียดนาม ไม่เคยหยุดพัฒนาพันธุ์ มีการพยายามลดต้นทุน เพิ่มเพิ่มสัดส่วนรายได้ของชาวนาต่อไร่ให้มากขึ้น โดยหากเทียบการทำนาของชาวนาเวียดนามข้าว 1 ตันจะมีกำไรประมาณ 5,000 บาทเพราะต้นทุนต่ำ ขณะที่ชาวนาไทย ข้าว 1 ตันจะมีกำไรเพียง 500 บาท หากรัฐบาลไม่เปลี่ยนแปลง ไม่พัฒนา ไม่นำชาวนาส่งการพัฒนาและแข่งขันบน แพลตฟอร์ม หรือ สร้างสถานะแวดล้อมใหม่ให้การประกอบอาชีพชาวนา เหมือนที่ขณะนี้ชาวนาเวียดนามทำนาบนแพลตฟอร์มใหม่แล้ว อุตสาหกรรมข้าวก็ตายกันหมด

“นโยบายแจกเงิน เอาเร็ว แบบที่ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปัตย์ ไม่มีการพัฒนาในเรื่องวิชาการ ไม่มีการลดต้นทุน ไม่พัฒนาพันธุ์ แบบนี้ตายกันทั้งหมด ต้นทุนลู้คู่แข่งไม่ได้ พันธุ์ข้าวหอมมะลิ ไม่หอมอีกต่อไป ในท่ามกลางที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลง คนลดการกินข้าวลง หันไปกินโปรตีนมากขึ้น เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจคู่ค้ามีปัญหา เงินบาทแข็งค่า คนขาย คนปลูก ไม่ปรับตัว ความหอมที่หายไป เป็นปัญหาใหญ่ของอนาคตข้าวไทย บอกไม่ได้ว่าใช้เวลานานไหม ความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยจะหายไปจากตลาดโลก แต่คิดว่าไม่นาน”

ด้านนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ผลการประกวดข้าวในเวที World's Best Rice Contest สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเป็นผู้รวบรวมตัวอย่างข้าวหอมมะลิ ครั้งล่าสุดข้าวหอมมะลิไทย แพ้เวียดนาม ซึ่งเป็นการแพ้ 2 ปีต่อเนื่องจากปีก่อนประเทศกัมพูชาได้แชมป์ แต่หากย้อนกลับไปตั้งแต่มีเวทีการประกวดข้าวหอมมะลิโลกจำนวน 11 ครั้ง ไทยเป็นแชมป์มากที่สุดคือ จำนวน 5 ครั้ง ซึ่งไม่ยืนยันว่า ข้าวหอมมะลิไทยแย้ เพราะถ้าข้าวเวียดนามดีกว่าข้าวหอมมะลิไทยจริง ราคาต้องแพงกว่าข้าวหอมมะลิไทย

ขณะนี้ ข้าวมะลิของไทยยังขายได้ราคาสูงกว่าข้าวเวียดนามมาก หรือ แม้แต่ข้าวขาวธรรมดาของไทยยังขายได้ราคาสูงกว่าข้าวหอมมะลิเวียดนามอยู่ดี ส่วนข้าวพันธุ์ใหม่ของไทยที่กรมการข้าวพัฒนาขึ้นมีทั้งข้าวแข็ง ข้าวนิ่ม และข้าวมีคุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้งพันธุ์พื้นเมืองปรับปรุง ข้าวสำหรับแปรรูป รวมกว่า 100 พันธุ์ กรมการข้าวไม่เป็น กรมการข้าวในฐานะผู้พัฒนาพันธุ์ให้รัฐบาลหรือพ่อค้าช่วยขาย ดังนั้นเรื่องนี้ผู้ที่ทำหน้าที่ขาย หรือโปรโมทต้องมาคุยกับกรมการข้าว ว่าตลาดต้องการข้าวแบบไหน เพื่อจะได้มีการพัฒนาตรงความต้องการ ไม่ใช่เอาแต่ต่อกันไปมา

“เวทีประกวดข้าวหอมระดับโลก เหมือนสมบัติผัดกันขม การจัดประกวดเป็นของเอกชน พ่อค้าข้าวจะเป็นคนเลือกข้าวส่งประกวด คนตัดสิน คือพ่อครัว ดังนั้น การแพ้ครั้งนี้จะเหมารวมว่าข้าวหอมมะลิไทยไม่ดีไม่ได้ เพราะหอมมะลิไทย เป็นที่ยอมรับของตลาดโลก แม้ราคาเราจะสูงกว่าคู่แข่งก็ยังสามารถขายได้ แต่การแพ้ครั้งนี้ น่าจะมีจากหลายสาเหตุ ที่ทำให้เกิดความกังวล เพราะขณะนี้สถานการณ์เศรษฐกิจไม่ค่อยดี เงินบาทแข็งค่า เมื่อนำข้าวหอมมะลิขึ้นประกวดแล้วแพ้ จึงเกิดความกังวลว่าจะสู้คู่แข่งไม่ได้”

นายอนันต์ กล่าวว่ เวทีการประกวดข้าวหอมมะลิโลก ครั้งนี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรฯได้รับการต่อว่ามามาก เรื่องการพัฒนาพันธุ์ ซึ่งการพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมมะลิของกรมการข้าว ไม่เคยหยุดนิ่ง ข้าวหอมที่มีทั่วประเทศมีจำนวนมาก ภาคเอกชนจะต้องเลือกว่าจะเอาพันธุ์อะไร จากพื้นที่ไหนไปประกวด การพลาดตำแหน่งครั้งนี้ ไม่ได้แสดงว่า ข้าวไทยจะไร้อนาคต จะไม่สามารถสู้กับคู่แข่งไม่ได้ ข้าวหอมมะลิไทยยังคงหอมไม่ต่างจากเดิม แต่หากมีการเลือกตัวอย่างที่ไม่ดี มีการเก็บไว้ในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม ก็จะทำให้ความหอมลดลง หากเก็บในอุณหภูมิที่ไม่ดี หรือนำข้าวเก่าไปประกวดก็จะทำให้คุณภาพลดลง จะโทษการพัฒนาพันธุ์ไม่ได้

ที่มา ข่าวสดออนไลน์

ชวนา 4.57 ล้านครัวเรือน! นบช.ไฟเขียวจ่ายเงินช่วยต้นทุนการผลิต-เงินค่าเก็บเกี่ยว

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า วันที่ 6 ธ.ค.2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบช.) โดยมีนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 โดยอนุมัติเพิ่มเป้าหมายเกษตรกรอีก 0.26 ล้านครัวเรือน จากเดิม 4.31 ล้านครัวเรือน รวมทั้งหมด 4.57 ล้านครัวเรือน พร้อมขยายระยะเวลาจ่ายเงินให้เกษตรกรภาคอื่นๆ จากเดิม 31 ธ.ค.2562 เป็น 30 เม.ย.2563 และอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอีก 2,667.35 ล้านบาท สำหรับจ่ายให้เกษตรกร

ส่วนโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63 ได้เห็นชอบการช่วยเหลือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปี 2562 จำนวน 4.57 ล้านครัวเรือน อัตราไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาท ให้ครัวเรือนละ 1 สิทธิ โดยต้องเป็นพื้นที่ที่มีการเก็บเกี่ยว และไม่ซ้ำซ้อนกับพื้นที่ที่ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ เว้นแต่เกษตรกรจะนำพื้นที่ประสบภัยนั้น ไปแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรเพาะปลูกใหม่ทันช่วงเวลาเพาะปลูกรอบที่ 1 ปี 2562/63

ขณะเดียวกัน ได้อนุมัติงบประมาณที่จะนำไปใช้สำหรับมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2562/63 ที่จะดำเนินการคู่ขนานกับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพิ่มเติม ได้แก่ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโดยสถาบันเกษตรกร และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก โดยเห็นชอบการจัดสรรวงเงินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกเพิ่มเติม ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 1,370.72 ล้านบาท ทั้งนี้ มาตรการต่างๆ จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) อีกครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร ครม. ได้มีมติให้ดำเนินการเมื่อวันที่ 27 ส.ค.2562 ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยจะจ่ายเงินให้กับเกษตรกรไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ และจากนั้น ธ.ก.ส. ได้ออเงินช่วยเหลือให้กับเกษตรกร สิ้นสุด 31 ต.ค.2562 เป็นเงิน 24,662.60 ล้านบาท คงเหลือ

วงเงินงบประมาณ 147.89 ล้านบาท จากงบประมาณรวม 25,482.06 ล้านบาท แต่หลังจากนั้นกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับการแจ้งขึ้นทะเบียนจากเกษตรกรอีก 0.26 ล้านครัวเรือน ทำให้เงินงบประมาณมีไม่เพียงพอ จึงต้องขออนุมัติเพิ่มวงเงินช่วยเหลืออีก 2,667.35 ล้านบาท เพื่อให้ ธ.ก.ส.นำไปจ่ายให้กับเกษตรกร

สำหรับโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63 เป็นอีกหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่ ครม. เพิ่งให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 พ.ย.2562 โดยจะช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท วงเงินงบประมาณรวม 27,458.89 ล้านบาท
ที่มา Commerce News Agency (CNA)

“พาณิชย์”เคาะส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 5 รอบนี้มีข้าว 4 ชนิด ได้รับชดเชยรายได้

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2562 คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โดยมีมติให้จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 5 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 4 ชนิด คือ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ข้าวเปลือกหอมมะลิ และข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ซึ่ง 2 ชนิดหลัง เป็นการจ่ายส่วนต่างเป็นครั้งแรก ส่วนข้าวเปลือกเหนียว ไม่จ่ายชดเชยส่วนต่าง เพราะราคายังสูงกว่าราคาประกัน

สำหรับส่วนต่างที่จะจ่ายนั้น จะจ่ายให้กับเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 1-7 ธ.ค.2562 โดยมีรายละเอียด คือ ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 2,453.59 บาท , ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 1,661.08 บาท , ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 517.47 บาท และข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ต้นละ 404.75 บาท

สาเหตุที่ต้องพิจารณาการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเร็วขึ้น จากเดิมที่กำหนดไว้ทุก 15 วัน เป็น 7 วัน เพื่อให้ราคาสะท้อนกับราคาที่แท้จริงมากขึ้น เพราะปัจจุบัน ราคาข้าวบางช่วงสูง แต่บางช่วงต่ำ จนทำให้ราคาเฉลี่ยออกมายังสูง ทำให้เกษตรกรไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการประกันรายได้ แต่เมื่อใช้ราคาย้อนหลัง 7 วัน ก็จะทำให้ราคาเฉลี่ยตรงตามความเป็นจริงมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการจ่ายส่วนต่างน่าจะลดลง เพราะขณะนี้ราคาข้าวได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากมาตรการผลักดันราคาข้าว ที่รัฐได้นำมาใช้ ทั้งโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก ที่จะจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่เก็บข้าวทันทีต้นละ 1,500 บาท โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโดยสถาบันเกษตรกร และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก รวมถึงผลผลิตข้าวที่ลดลง โดยผลผลิตข้าวนาปี คาดว่าจะลดเหลือ 24 ล้านตัน จากปกติ 25-27 ล้านตัน และนาปรัง เหลือ 3.5 ล้านตัน จากคาดการณ์ผลผลิต 7-8 ล้านตัน

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้ประกันรายได้ข้าวเปลือกจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ต้นละ 14,000 บาท ครัวเรือนละ 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท ครัวเรือนละ 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 11,000 บาท ครัวเรือนละ 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 12,000 บาท ครัวเรือนละ 16 ตัน แต่ถ้าเกษตรกรปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิด จะได้สิทธิไม่เกินจำนวนขั้นสูงของข้าวแต่ละชนิด และเมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงของข้าวชนิดที่กำหนดไว้สูงสุด

สำหรับผลจากการคำนวณส่วนต่าง งวดที่ 5 ที่เกษตรกรจะได้รับสูงสุด คือ ข้าวเปลือกเจ้า จะได้รับเงินรวม 73,607.7 บาท และข้าวเปลือกหอมปทุมได้เงินรวม 41,527 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลิ ได้เงินรวม 7,244.58 บาท และข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ได้เงินรวม 6,476 บาท

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

เกษตรกร“ปาล์ม-ข้าว-ยาง-มัน” 1.69 ล้านครัวเรือน รับส่วนต่างประกันรายได้แล้ว 1.84 หมื่นล้านบาท

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการประกันรายได้สินค้าที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงพาณิชย์ 4 ชนิด คือ ปาล์ม น้ำมัน ข้าว มันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สามารถผลักดันโครงการได้ครบทุกตัวตามนโยบายของนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการทำให้สำเร็จภายในปี 2562 และหากรวมสินค้าอย่างพารา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็จะถือว่าโครงการประกันรายได้พืชเกษตร 5 ชนิด ที่เป็นนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ สามารถทำได้ครบทุกตัวแล้ว

ทั้งนี้ ผลจากการดำเนินโครงการ ตั้งแต่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ มีเกษตรกรได้รับการโอนเงินส่วนต่างแล้วจากโครงการประกันรายได้พืชเกษตร 4 ชนิด คือ ปาล์ม น้ำมัน ข้าว ยางพารา และมันสำปะหลังรวม 1,692,576 ครัวเรือน มีวงเงินที่จ่ายส่วนต่างชดเชยให้กับเกษตรกรรวม 18,468 ล้านบาท แยกเป็นปาล์ม น้ำมัน 543,543 ครัวเรือน คิดเป็นเงิน 2,596 ล้านบาท ข้าว 542,854 ครัวเรือน คิดเป็นเงิน 13,051 ล้านบาท ยางพารา 564,176 ครัวเรือน คิดเป็นเงิน 1,898 ล้านบาท และมันสำปะหลัง 42,003 ครัวเรือน คิดเป็นเงิน 924 ล้านบาท

สำหรับข้าว เพื่อให้การจ่ายชดเชยส่วนต่างมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ราคาข้าวในปัจจุบัน กรมฯ ได้ปรับระยะเวลาการพิจารณาการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงใหม่ จากเดิมจะพิจารณาทุกๆ 15 วัน เป็นพิจารณาทุก 7 วัน เพื่อให้ราคาสะท้อนกับราคาที่แท้จริง เพราะบางช่วงราคาข้าวปรับขึ้นลงเร็ว ซึ่งจะทำให้เกษตรกรไม่เสียโอกาส จากการได้รับเงินชดเชยส่วนต่าง โดยงวดที่ 5 ได้จ่ายส่วนต่าง 4 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 2,453.59 บาท , ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 1,661.08 บาท , ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 517.47 บาท และข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ต้นละ 404.75 บาท ส่วนข้าวเปลือกเหนียว ไม่จ่าย เพราะราคายังสูงกว่าราคาประกัน

ส่วนปาล์ม น้ำมัน มีแนวโน้มว่าการจ่ายเงินส่วนต่างในงวดที่ 3 ในช่วงปีใหม่ รัฐไม่ต้องจ่ายส่วนต่างในงวดนี้ เพราะขณะนี้ ราคาตลาดเกิน 4 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ซึ่งสูงกว่าราคาประกันรายได้ ทำให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่คุ้มต้นทุนอยู่แล้ว

ขณะที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ได้มีมติให้ความเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด โดยประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กก. ละ 8.50 บาท ที่ความชื้น 14.5% ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ ปลูกตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2562 เป็นต้นไป โดยจะนำเสนอให้ที่ประชุม ครม. พิจารณาในวันที่ 11 ธ.ค.2562 และหาก ครม. อนุมัติ จะจ่ายเงินส่วนต่างงวดแรกได้ทันทีในวันที่ 20 ธ.ค.2562

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับยางพารา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรฯ ขณะนี้การจ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 1 ยังคงดำเนินการอยู่ เพราะเงื่อนไขการได้รับเงินส่วนต่างประกันรายได้ จะต้องมีการตรวจสอบยางว่ามีการปลูกจริงหรือไม่ ทำอย่างไรก็ตาม จากนั้นถึงจะส่งรายชื่อไปให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินเข้าบัญชี ซึ่งนายจรินทร์ ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงเกษตรฯ ได้เร่งรัดให้มีการดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วแล้ว และมั่นใจว่าการจ่ายส่วนต่างงวดที่ 2 ในเดือนม.ค.2563 จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นอีก

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

ชวานาคิตถึง “ข้าวครบวงจร” “ปลูกหอมมะลิ” ชวดเงินประกันรายได้ 4 รอบ

ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจ รายงานว่า หลังจากนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ออกมาเปิดเผยมติที่ประชุม ครั้งที่ 5/2562 ว่า มติให้จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 4 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 2,553.39 บาท จากราคาเกณฑ์กลางต้นละ 7,446.61 บาท ต่ำกว่าราคาประกันรายได้ต้นละ 10,000 บาทต่อต้น และข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 1,595.68 บาท จากราคาเกณฑ์กลางที่ต้นละ 9,404.32 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาประกันที่ต้นละ 11,000 บาท ส่วนข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลินอกเขต และข้าวเปลือกเหนียวนั้นมีราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าราคาประกันรายได้จึงไม่ต้องจ่ายชดเชย

นายวิชัยกล่าวว่า ขณะนี้ผลผลิตข้าวเปลือกในฤดูการผลิตนาปี 2562/2563 นี้ เก็บเกี่ยวไป 90% เหลืออีก 10% คาดว่าจะเก็บเกี่ยวหมดภายใน 7-10 วันจากนี้เนื่องจากปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมที่ผ่านมากกระทบผลผลิตลดลง และคาดว่าผลผลิตรวมข้าวเปลือกจะไม่เกิน 24 ล้านตัน จากปกติ 27-28 ล้านตัน จึงส่งผลกระทบต่อราคาข้าวเปลือกขยับตัวสูงขึ้น ที่น่าเป็นห่วงคือภัยแล้งและน้ำในเขื่อนน้อยจะกระทบต่อผลผลิตข้าวเปลือกเจ้านาปี 2563 อาจลดลงไปเหลือ 3.5 ล้านตัน จากผลผลิต 8 ล้านตัน และปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกปี 2563/2564 จะลดลง 4.5-6.2 ล้านตัน เหลือ 27-28 ล้านตัน จากปกติ 32-34 ล้านตัน ซึ่งจะมีผลต่อราคาตลาดปรับตัวสูงขึ้น โดยในวันที่ 6 ธ.ค. นี้ จะประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว (นบข.) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะพิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ผ่านโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/2563 ไร่ละ 500 บาทครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือ 10,000 บาทวงเงิน 26,793 ล้านบาท

นายสุเทพ คงมาก กรรมการ คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว (นบข.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า เป็นน่าสังเกตว่าคณะกรรมการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โดยอาศัยข้อมูลราคาย้อนหลังจากแหล่งใดบ้าง และมาเฉลี่ยอย่างไร ทำให้สูตรคำนวณกับราคาในตลาดจริงไม่สอดคล้องกัน เช่นราคาเกณฑ์กลางรอบที่ 4 เกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นชนิดข้าวหลักของนาปี ไม่ได้รับการชดเชยเลย ทั้งที่ราคาขายข้าวเปลือกในตลาดอยู่ที่ต้นละ 13,500-14,000 บาท เกษตรกรควรได้รับชดเชย แต่ราคาเกณฑ์กลางที่คำนวณออกมากลับสูงถึงต้นละ 15,200 บาท และผลผลิตข้าวก็จะเก็บเกี่ยวหมดแล้ว

“ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการคู้ชานมาช่วยเกษตรกร แต่ก็ออกมาช่วงปลายฤดูซึ่งผลผลิตข้าวไหลออกจากมือชวานาไปอยู่ที่ผู้ประกอบการหมดแล้ว ทำให้มีเพียงสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์เท่านั้นที่ได้ใช้ประโยชน์ เกษตรกรแทบจะไม่ได้ประโยชน์ เหมือนยาดีแต่มาซักรักษาโรคไม่ทัน และตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าหลักเกณฑ์ขั้นยุ่งฉางจะเป็นอย่างไร ถ้าจะเอาข้าวขึ้นย้งต้องให้ใครตรวจสอบ ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็ยังไม่ได้มาแจงแนวทางดำเนินการเลย”

นายสุเทพกล่าวว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประสานงานกันเช่นที่เคยทำในแผนการผลิตข้าวครบวงจรในอดีต ไม่ใช่ต่างคนต่างพูด ตัวเลขที่กรมการค้าภายในออกมาระบุว่า ผลจากภัยแล้งทำให้ผลผลิตข้าวลดลงนั้น ควรเป็นหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งก็ยังไม่มาให้ข้อมูล ทางเราทราบข้อมูลของกรมชลประทานว่า แนวโน้มจะเกิดภัยแล้งต้องลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปี 2563 รอบแรกลดลง จาก 8 ล้านไร่ เหลือ 4.5 ล้านไร่ แต่ก็ยังไม่ทราบว่าปรับลดพื้นที่ใด เทียบกับแผนข้าวครบวงจรที่เคยทำถึงขณะนี้จะบอกออกมาเป็นรายจังหวัดไปแล้ว ถึงกรมการค้าภายในมาแจ้งตอนนี้ทางปฏิบัติเกษตรกรหว่านข้าวนาปี 2563 ไป 1-2 เดือนแล้ว จะไปเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนมีนาคม 2563

“การบริหารจัดการข้าวโดยประกาศประกันรายได้ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่แท้จริงของชาวนาให้ชัดเจนไม่
ยั่งยืน ควรกลับไปใช้แผนข้าวครบวงจรสมัยก่อนดีที่สุด เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิตให้ชาวนาได้รู้
หลักดีมานด์และซัพพลายวางแผนผลิต และตลาดได้”
ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เกษตรกร เดินหน้าทวงคืนแชมป์ข้าวหอมมะลิโลก

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ว่า จากกรณีที่ไทยเสีย
แชมป์ข้าวหอมมะลิโลกให้กับประเทศเวียดนามในการประกวดข้าวโลก 2019 ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ที่ผ่าน
มานั้น ในวันนี้จึงได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนของศูนย์วิจัยข้าวทุกแห่ง เพื่อร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุ รวมถึงมีจุดแข็ง
และจุดเด่นอะไร เบื้องต้นทราบว่าข้าวหอมมะลิที่ส่งประกวดครั้งนี้ผู้ที่ส่งข้าวไปทดสอบนั้นไม่ตรงตามสเปคที่ตกลง
กันกับกรมการข้าว จึงถือว่าการประกวดครั้งนี้กองประกวดข้าวโลกยังไม่ได้รับข้าวที่ได้มาตรฐานของกรมการข้าวที่
ตรงตามสเปค เชื่อว่าคุณภาพข้าวหอมมะลิไทยไม่ได้ลดลง แต่การเสียแชมป์ครั้งนี้ส่งผลต่อความรู้สึกของคนไทย
เพราะครองแชมป์มาต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี

“ข้าวหอมมะลิไทยไม่ได้แพ้ แต่ผู้ที่ส่งข้าวไปไม่ตรงกับสเปคที่เตรียมไว้ ดังนั้น ปีหน้าจึงต้องเอาแชมป์
กลับคืนมา โดยได้สั่งการให้ศูนย์วิจัยข้าวในพื้นที่ภาคอีสานไปศึกษาอย่างละเอียดว่าการประกวดมีข้อกำหนด
อะไรบ้าง เช่น ความนุ่ม ความเหนียวรสชาติ กลิ่นหอม ตลอดจนวิจัยทุกด้าน ที่สำคัญต้องปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ให้มี
ความยาวเพิ่มขึ้น ต้องไปวิจัยใหม่ว่าจะทำอย่างไรให้ข้าวหอมมะลิไทยคงคุณภาพไว้ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด” นายประ
ภัตร กล่าว

นอกจากนี้ ให้ศูนย์วิจัยข้าวทุกแห่งตั้งแปลงทดลองปลูกข้าวหอมมะลินอกฤดู และจัดการการปลูกและธาตุ
อาหารตามเทคโนโลยีที่ได้จากแผนงานวิจัยการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพข้าวหอมมะลิไทย เพื่อทดสอบ
คุณภาพก่อนวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยรายงานผลทุกสัปดาห์ พร้อมติดตั้งกล้อง cctv เพื่อสังเกตความ
เปลี่ยนแปลงตลอดการผลิต เพื่อให้ได้ข้าวเหนียวดีที่สุดในกลิ่นหอมเก็บได้นาน อีกทั้งเป็นแปลงเรียนรู้ให้กับชาวนาและ
ประชาชนทั่วไปสามารถนำไปปฏิบัติได้ สิ่งสำคัญต้องทำให้เพิ่มผลผลิตด้วย ซึ่งโดยเฉลี่ยมีผลผลิต 362 กก./ไร่ จะทำ
อย่างไรให้ได้ 600 กก./ไร่ ศูนย์วิจัยข้าวต้องไปศึกษาต่อไป

สำหรับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวในช่วงที่เกิดอุทกภัย จะต้องมีการปรับปรุงพันธุ์ตลอด เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะปีนี้ฝนแล้ง น้ำท่วม ดังนั้น ศูนย์คัดเมล็ดพันธุ์ต้องเลือกคัดเมล็ดพันธุ์ที่
มีคุณภาพเท่านั้น มีการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาได้ ตลอดจนขอความร่วมมือร้านค้าต่าง ๆ ให้ช่วยกันคัด
เมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ เพื่อให้ชาวนาได้ใช้เมล็ดพันธุ์ดีนำไปเพาะปลูก ไม่ให้ชาวนาต้องเสียหาย

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นมีพื้นที่ 261 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา มีวิสัยทัศน์เป็นแหล่งวิจัยและพัฒนาข้าว
เหนียวคุณภาพดี เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน มีเป้าการผลิตปี 2561 พันธุ์คัด กข6 จำนวน
2.4 ตัน ข้าวดอกมะลิ 105 จำนวน 2.4 ตัน พันธุ์หลัก กข6 จำนวน 20 ตัน ข้าวดอกมะลิ 105 จำนวน 30 ตัน และ
เป้าการผลิต ปี 2562 พันธุ์คัด กข6 จำนวน 2 ตัน ข้าวดอกมะลิ 105 จำนวน 3 ตัน พันธุ์หลัก กข6 จำนวน 20 ตัน
ข้าวดอกมะลิ 105 จำนวน 30 ตัน

นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นมีภารกิจปรับปรุงพันธุ์ข้าว พัฒนาเมล็ดพันธุ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์
รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ จ.ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ โดยขอนแก่นมีพื้นที่นา 2,398,200 ไร่ (ปลูกข้าว
เหนียว 1,662,000 ไร่ ข้าวหอมมะลิ 736,200 ไร่) มหาสารคาม มีพื้นที่นา 2,169,899 ไร่ (ปลูกข้าวเหนียว
1,202,708 ไร่ ข้าวหอมมะลิ 967,191 ไร่) และกาฬสินธุ์ มีพื้นที่นา 1,464,187 ไร่ (ปลูกข้าวเหนียว 1,083,266 ไร่
ข้าวหอมมะลิ 380,921 ไร่) รวมพื้นที่ทั้งหมด 6,032,286 ไร่ ศูนย์แห่งนี้มีจุดเด่น คือ การปรับปรุงพันธุ์ที่เหมาะสม
สำหรับปลูกในพื้นที่น้ำฝนและนาชลประทาน ที่ผ่านการรับรองพันธุ์จากกรมการข้าว 5 พันธุ์ คือ กข8 สกลนคร
กข12 กข16 และ กข20 ตลอดจนมีการให้บริการเกษตรกรในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น ศูนย์บริการวิชาการ
ด้านข้าว ศูนย์บริการชาวนา คลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ ฯลฯ เป็นต้น
ที่มา สำนักข่าวไทย

“พาณิชย์”ต้อนรับนักธุรกิจฮ่องกง สบช่องขอให้เพิ่มนำเข้าข้าวพรีเมียม พร้อมชวนมาลงทุน

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ให้การต้อนรับนายเอ็ด
เวิร์ด เยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และพัฒนาเศรษฐกิจฮ่องกง ที่นำคณะนักธุรกิจชั้นนำของฮ่องกงกว่า 40
ราย จาก 12 สาขาธุรกิจ เช่น ด้านการเงิน อสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กฎหมาย การคมนาคม
และโลจิสติกส์ Startup พลังงานและสิ่งแวดล้อม และการผลิต เข้าพบที่กระทรวงพาณิชย์ เพื่อหารือเรื่องการ
ส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าการลงทุนระหว่างไทย-ฮ่องกง โดยเฉพาะการผลักดันให้มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับ
ฮ่องกงบรรลุเป้าหมายที่ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2563

“ได้ใช้โอกาสนี้เชิญชวนให้ฮ่องกงนำเข้าสินค้าเกษตรจากไทยมากขึ้น โดยเฉพาะข้าวพรีเมียมและข้าวชนิด
พิเศษ เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมนิล และข้าวสังข์หยด เป็นต้น เนื่องจากเป็นสินค้าเกษตรที่มี
คุณภาพและน่าจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคฮ่องกงได้ รวมทั้งเชิญชวนนักลงทุนฮ่องกงเข้ามาลงทุนใน
ไทยในสาขาที่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์ร่วมกัน โดยใช้โอกาสจากความตกลงอาเซียน-ฮ่องกง ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อเดือน
มิ.ย.2562 ที่ผ่านมา เช่น บริการให้คำปรึกษาในการร่างเอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ บริการ
จัดการของเสียอันตรายและกำจัดขยะ และบริการด้านการศึกษา เป็นต้น”

นอกจากนี้ ยังได้ชี้ให้ฮ่องกงเห็นถึงศักยภาพของไทย โดยฮ่องกงสามารถใช้ประโยชน์จากทำเลที่ตั้งของไทย
ในการเชื่อมโยงไปสู่อาเซียน และในขณะเดียวกัน ไทยสามารถใช้ประโยชน์จากฮ่องกงในการเชื่อมโยงกับจีนด้วย

ปัจจุบันฮ่องกงเป็นคู่ค้าอันดับ 9 ของไทย โดยในปี 2561 การค้าสองฝ่ายมีมูลค่ารวม 15,476 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.8% เป็นการส่งออกสินค้าจากไทยไปฮ่องกง 12,526 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องยนต์สันดาปภายใน
แบบลูกสูบและส่วนประกอบ และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด เป็นต้น ส่วนการนำเข้าจากฮ่องกงมา
ไทยมีมูลค่า 2,949.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสินค้านำเข้าสำคัญ เช่น เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องประดับอัญมณี เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ และเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ เป็นต้น

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

ก.เกษตรกรฯ คิกออฟ เปิดจุดรับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 63

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดจุดรับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวประจำปี 2563 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร อ.พังโคน จ.สกลนคร โดยกล่าวว่า กรมการข้าว เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว คุณภาพดีของประเทศไทย ที่มีพื้นที่ปลูกข้าว ทั้งฤดูนาปีและนาปรังกว่า 70 ล้านไร่ โดยมีปริมาณความต้องการเมล็ดพันธุ์ ประมาณ 1 ล้านตันเศษต่อปี สำหรับการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2562/63 เพื่อใช้เพาะปลูก ปี 2563/64 กรมการข้าวจะมีปริมาณเมล็ดพันธุ์รวมทั้งสิ้น 110,000 ตัน

ทั้งนี้ประกอบด้วย 1. เมล็ดพันธุ์คงคลังในสต็อก จำนวน 13,000 ตัน 2. เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ในฤดูฝน ปี 2562 (นาปี) จำนวน 58,000 ตัน (จะได้ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2562 – มี.ค. 2563) 3. เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้จากฤดูแล้ง 2563 (นาปรัง) จำนวน 26,000 ตัน (จะได้ตั้งแต่เดือนมี.ค. – พ.ค. 2563) 4. ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าวรับซื้อจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชนและเกษตรกรนาแปลงใหญ่ แล้วนำมาปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ภายในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวฯ จำนวน 13,000 ตัน

เป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในปีต่อไป รัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอต่อความต้องการซื้อของชาวนา กรมการข้าว โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีทั่วประเทศ 29 แห่ง ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนให้สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้ 260,000 ตัน ภายในปี 2565

โดยแบ่งเป้าหมายการผลิตออกเป็น 3 ปี คือ ปี 2563 เป้าหมาย 150,000 ตัน แบ่งเป็น ข้าวหอมมะลิ 50,000 ตัน ข้าวขาว 70,000 ตัน ข้าวเหนียว 15,000 ตัน และข้าวหอมปทุม 15,000 ส่วนในปี 2564 เป้าหมาย 200,000 ตัน และปี 2565 เป้าหมาย 260,000 ตัน ซึ่งจะทำให้ชาวนา 1,062,500 ครัวเรือน ได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีราคาถูกลง สามารถนำไปเพาะปลูกในพื้นที่ 17 ล้านไร่

ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพข้าวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 จากไร่ละ 476 กก. เป็นไร่ละ 523 กก. คิดเป็นผลผลิตข้าวส่วนที่เพิ่มขึ้นปริมาณ 799,000 ตันมูลค่า 7,990 ล้านบาท เชื่อมั่นว่าในอีก 3 เดือน จะผลิตได้ครบเพื่อแจกให้กับเกษตรกรได้ทันในช่วงฤดูนาปี โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ

นายประภัตร กล่าวต่อว่า นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) แสดงความเป็นห่วงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในภาคอีสานที่ประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา โดยเน้นย้ำให้กระทรวงเกษตรฯ เร่งหาเมล็ดพันธุ์ข้าวแจกจ่ายให้เกษตรกรเพาะปลูกให้เพียงพอต่อความต้องการ

การดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีการเรียกประชุมศูนย์ข้าวทั่วประเทศ เพื่อวางแผนทางการเพิ่มศักยภาพการผลิต และสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการวางแผนการผลิตในปีต่อไป มั่นใจว่าจะผลิตได้เพียงพอเพื่อนำมาแจกให้เกษตรกรชาวนาที่ประสบภัยเสียหายกว่า 6 ล้านกว่าไร่ อีกทั้งยังเปิดโอกาสรับซื้อเมล็ดพันธุ์จากผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์และสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เพื่อป้องกันไม่ให้เกษตรกรได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่ดี ซึ่งส่งผลกระทบต่อเมื่อปลูกไป 2 เดือนเมล็ดข้าวจะแดง คีด เติง เกิดจากข้าวคุณภาพต่ำ

รมช. เกษตรฯ กล่าวถึงกรณีผลการประกวดข้าวโลก 2019 ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยข้าวพันธุ์ ST24 ของเวียดนามชนะเลิศการประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลก ส่วนข้าวหอมมะลิจากไทยเป็นอันดับ 2 โดยไทยเสียแชมป์

ต่อเนื่องมาแล้ว 2 ปี ว่า ได้สั่งการให้กรมการข้าว โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าว ทุกแห่งเร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเพื่อให้มีคุณภาพ ครองใจผู้บริโภค และตรงตามข้อกำหนดในการประกวด

อาทิ ความสวยงาม เมล็ดมีความยาว นุ่ม มีกลิ่นหอม เป็นต้น ในการนี้จึงได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อตั้งเป็นเงินรางวัลให้กำลังใจในการทำงานกับศูนย์วิจัยข้าวทั้ง 28 แห่ง ให้ไปช่วยกันหาวิธีการที่จะทำอย่างไรให้ข้าวไทยกลับมาครองแชมป์ข้าวโลกได้ในปีหน้า ที่สำคัญคือต้องเป็นสายพันธุ์ที่ใช้น้ำน้อยและให้ผลผลิตสูง

รมช.เกษตรฯ ได้พบปะเกษตรกรเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ พร้อมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระบวนการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในห้องปฏิบัติการ และกระบวนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนเดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านช้างมิ่ง ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครอย่างต่อเนื่อง

สามารถจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคืนให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทุกฤดู ส่งผลให้สมาชิกมีอาชีพที่มั่นคงและเป็นที่ยอมรับของชุมชน ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 51 คนประสบผลสำเร็จในการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวระหว่าง ฤดูฝน ปี 2560 ถึง ฤดูฝน ปี 2562 สามารถจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคืนให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร รวม 606.375 ตัน คิดเป็นร้อยละ 168.63 ของเป้าหมายซื้อคืน

จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวฮางอก ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรคนรุ่นใหม่ผู้ปลูกข้าวอินทรีย์โดยการแปรรูปข้าว เป็นข้าวฮางอก มีการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกเพื่อจำหน่ายไปยังประเทศสิงคโปร์และจีน ถึง 70% เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรทำให้เกิดรายได้แก่สมาชิกและเครือข่าย ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตการเกษตรที่ครบวงจร โดยมีผลิตภัณฑ์ อาทิ ข้าวฮางอกมะลิ 105 ข้าวฮางอกมันปูข้าวฮางอกหอมนิล ข้าวฮางอกไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องทุกชนิด และข้าวขัดขาว มะลิ 105 , กข6 เป็นต้น

นายสุตสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าวนี้ประกอบไปด้วยขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ในแปลงนาของเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การจัดซื้อคืนจากแปลงขยายพันธุ์ การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ การเก็บรักษา และการจัดจำหน่าย

โดยมีกระบวนการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อให้องค์ประกอบในด้านกายภาพ ได้แก่ ความชื้น ความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ และข้าวแดง รวมทั้งองค์ประกอบความมีชีวิตด้านความงอกของเมล็ดพันธุ์หลังกระบวนการปรับปรุงสภาพและก่อนจำหน่าย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกรมการข้าวว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว พ.ศ. 2557 กำหนด

ทั้งนี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีที่มีคุณภาพ ศูนย์ฯ มีเป้าหมายในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน 3,200 ตัน ได้แก่ พันธุ์ กข6 ชั้นพันธุ์ขยายจำนวน 1,000 ตัน พันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 จำนวน 1,600 ตัน และ กข15 จำนวน 600 ตัน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการรวบรวมผลผลิตเพื่อนำมาปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

คาดว่าจะได้เมล็ดพันธุ์ดีตามเป้าหมาย ศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ฯ มีโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์จำนวน 2 โรงงานสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ดีได้วันละ 70 ตัน ภายใน 1 ปีสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ดีได้ 7,000 ตัน นอกจากนี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครยังได้ดำเนินการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์ข้าวชุมชน กลุ่มนาแปลงใหญ่และกลุ่มข้าวอินทรีย์ จากพื้นที่จังหวัดสกลนครและนครพนม สำหรับนำไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่

ประสบภัย ตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563/64 จำนวน 1,200 ตัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว
ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวด 4 ซีต่อไปแนวโน้มราคาพุ่ง หลังผลผลิตลดฮวบ

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 พ.ย.2562 คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โดยมีมติให้จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 4 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 2 ชนิด คือ ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 2,553.39 บาท สูงกว่าราคาส่วนต่างที่จ่ายในงวด 1 , 2 และ 3 โดยงวด 1 ราคา 2,469.64 บาท งวด 2 ราคา 2,440.27 บาท และงวด 3 ราคา 2,490.75 บาท และข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ 1,595.68 บาท สูงกว่างวด 1 ที่จ่ายราคา 783.45 บาท งวด 2 ราคา 1,028.88 บาท และงวด 3 ราคา 1,201.24 บาท ส่วนข้าวอีก 3 ชนิด คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ และข้าวเปลือกเหนียว ไม่ชดเชย เพราะราคาตลาดสูงกว่าราคาประกันรายได้

ทั้งนี้ คาดว่าการจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้ข้าวงวดนี้ น่าจะเป็นงวดที่จ่ายส่วนต่างสูงสุดสำหรับข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เพราะแนวโน้มราคาข้าวกำลังปรับตัวสูงขึ้น จากมาตรการที่รัฐได้นำมาใช้ในการดิ่งผลผลิตข้าวออกจากตลาด ทั้งสิ้นเชื้อชะลอการขายข้าวเปลือก ที่จ่ายเงินให้ชาวนาที่เก็บขนาพื้นที่ตันละ 1,500 บาท และยังได้เงินค่าข้าวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) อีก 80% ของข้าวที่เก็บไว้ในยุ้งฉาง สิ้นเชื้อรวบรวมข้าว ที่ชดเชยดอกเบี้ยให้กับสถาบันเกษตรกร และการชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการเพื่อเก็บข้าว มีเป้าหมายดิ่งผลผลิตออกถึง 6.5 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอที่จะชะลอผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดและทำให้ราคาสูงขึ้นได้

นายวิชัยกล่าวว่า สำหรับแนวโน้มราคาข้าวในภาพรวม คาดว่า ราคาจะปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ทั้งจากมาตรการของรัฐที่นำมาใช้คู่ขนานกับโครงการประกันรายได้ และปริมาณผลผลิตข้าวที่ลดลงจากปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วม ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้นี้ โดยคาดว่าผลผลิตข้าวนาปี จะลดลงเหลือเพียง 24 ล้านตัน จากปกติ 25-27 ล้านตัน และผลผลิตข้าวนาปรัง คาดว่าจะลดลงเหลือเพียง 3.5 ล้านตัน จากคาดการณ์ผลผลิต 7-8 ล้านตัน ทำให้เหลือผลผลิตข้าวเปลือกในประเทศเพียง 27.5 ล้านตัน

“ผลผลิตข้าวเปลือกทั้งนาปี นาปรัง เมื่อคิดเป็นข้าวสารน่าจะอยู่ที่ราวๆ 17 ล้านตัน หากส่งออก 8 ล้านตัน เหลือ 9 ล้านตันสำหรับบริโภคในประเทศ แต่ถ้าหักข้าวเปลือกไว้สำหรับทำพันธุ์ ก็จะมีเหลือข้าวสารน้อยลงไปอีก ซึ่งมองว่าจากนี้ไป แนวโน้มราคาข้าวจะยิ่งปรับตัวสูงขึ้น”นายวิชัยกล่าว

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

“พาณิชย์”คาดราคาข้าวพุ่งต่อเนื่อง หลังรัฐอัดมาตรการเสริม แคมผลผลิตลดฮวบฮาบ

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า แนวโน้มราคาข้าวในภาพรวม คาดว่า ราคาจะปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยได้รับผลดีจากมาตรการของรัฐที่นำมาใช้คู่ขนานกับโครงการประกันรายได้ ทั้งสิ้นเชื้อชะลอการขายข้าวเปลือก ที่จ่ายเงินให้ชาวนาที่เก็บขนาพื้นที่ตันละ 1,500 บาท และยังได้เงินค่าข้าวจากธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) อีก 80% ของข้าวที่เก็บไว้ในยุ้งฉาง สิ้นเชื้อรวบรวมข้าว ที่ชดเชยดอกเบี้ยให้กับสถาบันเกษตรกร และการชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการเพื่อเก็บข้าว มีเป้าหมายถึงผลผลิตออกถึง 6.5 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอที่จะชะลอผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดและทำให้ราคาสูงขึ้น

ทั้งนี้ ปริมาณผลผลิตข้าวยังมีแนวโน้มลดลง จากปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วม ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ โดยคาดว่าผลผลิตข้าวนาปี จะลดลงเหลือเพียง 24 ล้านตัน จากปกติ 25-27 ล้านตัน และผลผลิตข้าวนาปรัง คาดว่า จะลดลงเหลือเพียง 3.5 ล้านตัน จากคาดการณ์ผลผลิต 7-8 ล้านตัน ทำให้เหลือผลผลิตข้าวเปลือกในประเทศเพียง 27.5 ล้านตัน จากปกติต้องมี 30 ล้านตันบวก

“ผลผลิตข้าวเปลือกทั้งนาปี นาปรัง เมื่อคิดเป็นข้าวสารน่าจะอยู่ที่ราวๆ 17 ล้านตัน หากส่งออก 8 ล้านตัน เหลือ 9 ล้านตันสำหรับบริโภคในประเทศ แต่ถ้าหักข้าวเปลือกไว้สำหรับทำพันธุ์ ก็จะมีเหลือข้าวสารน้อยลงไปอีก ซึ่งมองว่าจากนี้ไป แนวโน้มราคาข้าวจะยังปรับตัวสูงขึ้น” นายวิชัยกล่าว

นายวิชัยกล่าวอีกว่า สำหรับการพิจารณาส่วนต่างประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว งวดที่ 4 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 พ.ย.2562 และพิจารณาการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โดยมีมติให้จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 4 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 2 ชนิด คือ ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 2,553.39 บาท สูงกว่าราคาส่วนต่างที่จ่ายในงวด 1 , 2 และ 3 โดยงวด 1 ราคา 2,469.64 บาท งวด 2 ราคา 2,440.27 บาท และงวด 3 ราคา 2,490.75 บาท และข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ 1,595.68 บาท สูงกว่างวด 1 ที่จ่ายราคา 783.45 บาท งวด 2 ราคา 1,028.88 บาท และงวด 3 ราคา 1,201.24 บาท ส่วนข้าวอีก 3 ชนิด คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ และข้าวเปลือกเหนียว ไม่ชดเชย เพราะราคาตลาดสูงกว่าราคาประกันรายได้

“คาดว่า การจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้ข้าวงวดนี้ น่าจะเป็นงวดที่จ่ายส่วนต่างสูงสุดสำหรับข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เพราะแนวโน้มราคาข้าวกำลังปรับตัวสูงขึ้น จากมาตรการที่รัฐได้นำมาใช้ในการดึงผลผลิตข้าวออกจากตลาด และผลผลิตข้าวที่ลดลง” นายวิชัยกล่าว

ที่มา ผู้จัดการออนไลน์

xx

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ในระดับค่อนข้างทรงตัวติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 5 ขณะที่เริ่มมีความต้องการข้าวเข้ามาบ้างแล้ว หลังจากที่รัฐบาลฟิลิปปินส์มีแนวโน้มที่จะยังไม่ระงับการนำเข้าข้าวในช่วงนี้ ทำให้ผู้ซื้อจากฟิลิปปินส์เริ่มสอบถามราคาและสั่งซื้อข้าวแต่จำนวนไม่มากนัก โดยราคาข้าวขาว 5% ยังคงอยู่ที่ระดับ 345 เหรียญสหรัฐต่อตัน ใกล้เคียงกับระดับ 345-350 เหรียญสหรัฐฯเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่วงการค้าระบุว่า ในช่วงนี้ตลาดยังค่อนข้างเงียบเหงาเนื่องจากผู้ซื้อจากจีนได้หันไปซื้อข้าวจากกัมพูชาและเมียนมาที่มีราคาถูกกว่าข้าวเวียดนาม โดยในช่วงนี้ผู้ส่งออกกำลังเร่งส่งมอบข้าวตามสัญญาที่ทำไว้ก่อนหน้านี้เพื่อส่งไปยังประเทศปลายทาง เช่น อีรัก คิวบา เป็นต้น

ขณะที่วงการข้าวรายงานว่าในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา มีการส่งออกข้าวประมาณ 388,900 ตัน โดยส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว 5% จำนวนประมาณ 102,600 ตัน ส่วนที่เหลือเป็นข้าวชนิดอื่นๆ

กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture and Rural Development; MAR) รายงานว่า ในเดือนพฤศจิกายน 2562 เวียดนามส่งออกข้าวประมาณ 400,000 ตัน มูลค่าประมาณ 186 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และในช่วง 11 เดือน (มกราคม-พฤศจิกายน 2562) เวียดนามส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 5.91 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 4.8% และมูลค่าลดลงประมาณ 9.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ทั้งนี้ ในช่วง 10 เดือนแรก (มกราคม-ตุลาคม 2562) ฟิลิปปินส์ยังคงเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุด คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 33.2% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดของเวียดนาม ในขณะที่ตลาดที่มีการเติบโตในด้านมูลค่าส่งออกเป็นอย่างมาก เช่น เซเนกัลขยายตัวถึง 442.5 เท่า ไต้หวัน 83% แทนซาเนียขยายตัว 39.8% ใต้หวัน 34.1% ฮองกง 28.7% เป็นต้น อย่างไรก็ตามในส่วนของราคาส่งออกเฉลี่ยนั้นอยู่ที่ 438 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ลดลงประมาณ 13.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับชนิดข้าวที่มีการส่งออกในช่วง 10 เดือนแรกนั้น ประกอบด้วย ข้าวขาวซึ่งมีสัดส่วนของมูลค่าส่งออกประมาณ 46.1% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด ตามด้วยข้าวหอมประมาณ 40.5% ข้าวเหนียว 7.4% และข้าวญี่ปุ่นประมาณ 5.8% โดยตลาดที่สำคัญของข้าวขาวได้แก่ ฟิลิปปินส์ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 49.2% ตามด้วยมาเลเซีย 12.2% และคิวบา 11.1%

ที่มา *Oryza.com*

กัมพูชา

สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชา (the Chinese Embassy in Cambodia) รายงานว่า หน่วยงานด้านการกำกับดูแลคุณภาพการตรวจสอบและกักกัน (China's General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine; AQSIQ) ของจีนได้พิจารณาให้สิทธิ์แก่ผู้ค้าข้าวของกัมพูชาอีก 18 รายสามารถส่งออกไปยังตลาดจีนได้ ทำให้ในขณะนี้ผู้ประกอบการของกัมพูชาที่สามารถส่งข้าวไปประเทศจีนได้รวมเป็น 44 ราย (ในรอบแรกมีผู้ประกอบการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไปแล้ว 26 ราย)

สำนักข่าว Khmer Times รายงานว่าผู้ส่งออกข้าวของกัมพูชาต่างกังวลว่าประเทศจีนจะไม่ซื้อข้าวจากกัมพูชาครบตามโควตาที่กำหนดไว้สำหรับปี 2018 ที่ 300,000 ตัน รวมทั้งยังมีไม่คำสั่งซื้อสำหรับปี 2019-20 ด้วย

ทั้งนี้ ธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท (The Rural Development Bank; RDB) ระบุว่า หน่วยงาน COFCO ซึ่งเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ของจีนยังไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะซื้อข้าวสำหรับปี 2019-20 ซึ่งทางการจีนได้เพิ่มโควตานำเข้าจากกัมพูชาเป็น 400,000 ตัน ทำให้ในขณะนี้ผู้ส่งออกข้าวของกัมพูชาต่างกังวลว่าเงินอาจจะไม่ต้องการซื้อข้าวจากกัมพูชา ดังนั้นกัมพูชาจะต้องมีการผลักดันเรื่องดังกล่าว

ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนแล้วประมาณ 170,000 ตัน จากโควตาทั้งหมด 300,000 ตัน ซึ่งกัมพูชาจะต้องเร่งส่งออกข้าวในส่วนที่เหลือเพื่อให้ครบตามโควตา 300,000 ตัน ก่อนที่จะเริ่มส่งออกตามโควตาใหม่ที่ได้เพิ่มเป็นปีละ 400,000 ตัน

ทั้งนี้ มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผู้แทนจากกัมพูชาได้มีการลงนามในเบื้องต้นในการขายข้าวขาวให้กับจีนจำนวนประมาณ 125,000 ตัน ซึ่งเป็นโควตาสำหรับปี 2019

ที่มา *Oryza.com*

เมียนมา

สหพันธ์ข้าวเมียนมาร์ (Myanmar Rice Federation) รายงานว่า ในช่วงประมาณ 1 เดือนครึ่งของปีงบประมาณปัจจุบัน (ตุลาคม 2019-กันยายน 2020) เมียนมาร์สามารถส่งออกข้าวได้มูลค่าถึง 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม-15 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มีการส่งออกข้าวและข้าวหักประมาณ 436,684 ตัน (เพิ่มขึ้นประมาณ 69% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา) คิดเป็นมูลค่าประมาณ 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แบ่งเป็น ข้าวสาร 295,618 ตัน มูลค่า 89 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ส่งไปยัง 37 ประเทศ) และข้าวหัก 141,066 ตัน มูลค่า 36 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ส่งไปยัง 28 ประเทศ) โดยเป็นการส่งออกไปทางเรือบรรทุกสินค้าประมาณ 370,000 ตัน มูลค่า 108 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีตลาดหลักคือสหภาพยุโรปและประเทศในแถบแอฟริกา และส่งออกทางแนวชายแดนไปยังตลาดจีนประมาณ 66,000 ตัน มูลค่า 17 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ในปีงบประมาณ 2018/19 เมียนมาส่งออกข้าวประมาณ 2.355 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 709 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และในปีงบประมาณ 2017/18 เมียนมาส่งออกข้าวประมาณ 3.6 ล้านตัน ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในรอบ 50 ปี

ที่มา *Oryza.com*

ฟิลิปปินส์

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา รายงานว่า หลังจากที่ประธานาธิบดีดูแตร์เตได้ออกคำสั่งประกาศระงับการนำเข้าข้าว (Suspending Rice Importation) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ล่าสุดได้เปลี่ยนใจถอนคำสั่งดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าผลผลิตข้าวในประเทศจะเพียงพอต่อความต้องการจากผลกระทบพายุไต้ฝุ่นที่ฟิลิปปินส์ต้องเผชิญเป็นประจำ

ประธานาธิบดีโรดริโก โรอา ดูแตร์เต แจ้งว่าหลังจากได้ประชุมหารือกับ Mr. Salvador Medialdea Executive Secretary, Mr. William Dar รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และ Mr. Carlos Dominguez III รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ตัดสินใจยกเลิกคำสั่งการระงับการนำเข้าข้าว (Suspending Rice Importation) เนื่องจากเห็นว่าผลผลิตข้าวของฟิลิปปินส์มีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกไม่สามารถจะพยากรณ์ได้ว่า พายุไต้ฝุ่นจะเข้ามาทำลายผลผลิตพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตร รวมถึงพื้นที่เพาะปลูกข้าวเมื่อไหร่และปริมาณผลผลิต จะเพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศหรือไม่ ซึ่งฟิลิปปินส์ยังจำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าเพื่อเติมเต็มความต้องการใช้ภายในประเทศ

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีดูแตร์เตได้ออกคำสั่งระงับการนำเข้าข้าว เพื่อหวังจะช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณการนำเข้าข้าวจำนวนมาก ซึ่งการออกคำสั่งดังกล่าว ประธานาธิบดีดูแตร์เตอ้างว่าเขาได้เข้าใจผิดอย่างมาก

นอกจากนี้ ประธานาธิบดีดูแตร์เต กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรชาวนาทั้งหมด แม้ว่าจะทำให้รัฐบาลมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเพราะถ้าเกษตรกรชาวนาประสบความสำเร็จอาจเข้าร่วมกับกองกำลังประชาชนใหม่ของพรรคคอมมิวนิสต์ เมื่อนั้นจะยิ่งทำให้รัฐบาลยิ่งเสียค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น โดยประธานาธิบดีดูแตร์เตกล่าวว่าการซื้อดังกล่าวเป็นการซื้อความไม่สงบทางสังคม

ทั้งนี้ ในขณะที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ออกมาแสดงท่าทีที่จะยังคงใช้กฎหมายเปิดเสรีนำเข้าข้าวต่อไป กลุ่มเกษตรกรชาวนากำลังพยายามผลักดันให้มีการใช้มาตรการ Safeguard อีกครั้ง โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งฟิลิปปินส์ กล่าวว่าการใช้มาตรการ Safeguard เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาปริมาณการนำเข้าข้าวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากได้เร็วที่สุด

การเปิดเสรีนำเข้าข้าวของฟิลิปปินส์ส่งผลดีและผลเสียต่อการส่งออกข้าวไทยไปยังฟิลิปปินส์ โดยการเปิดเสรีนำเข้า ทำให้ตลาดเปิดกว้างขึ้น ส่งออกได้ง่ายและสะดวกขึ้น แต่ก็ทำให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งกฎหมาย เปิดเสรีนำเข้าข้าวดังกล่าวกลับส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมข้าวภายในประเทศฟิลิปปินส์ ทำให้สถานการณ์ตลาดข้าว ในฟิลิปปินส์ขณะนี้มีความไม่แน่นอนและอ่อนไหวสูง ทั้งนี้ จากสถิติกรมศุลกากรฟิลิปปินส์ รายงานว่าจนถึงปัจจุบันฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวแล้วกว่า 2.9 ล้านตัน มากกว่าการนำเข้าปีที่แล้วถึงสองเท่าที่มีปริมาณนำเข้า 1.3 ล้านตัน โดยนำเข้าจากเวียดนามเป็นอันดับ 1 คิดเป็น 70% ของการนำเข้าทั้งหมด รองลงมาได้แก่ ไทย (14%) และเมียนมา (8%) ซึ่งปริมาณการนำเข้าข้าวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากดังกล่าวเป็นผลมาจากการเปิดเสรีนำเข้าข้าวและจะส่งผลให้ฟิลิปปินส์กลายเป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวอันดับ 1 ของโลกในปีนี้แทนสาธารณรัฐประชาชนจีน

อย่างไรก็ดี จากสถิติพบว่าแนวโน้มการนำเข้าข้าวจากไทยกลับลดลง เนื่องจากข้าวไทยมีราคาสูงกว่าประเทศคู่แข่งมาก ทำให้ผู้ส่งออกข้าวไทยประสบความยากลำบากในการแข่งขันด้านราคา โดยตลาดข้าวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ยังเป็นตลาด ระดับล่างผู้บริโภคมองเรื่องราคาเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจซื้อ จึงทำให้ข้าวไทยไม่สามารถขยายการส่งออกมาฟิลิปปินส์ได้ ดังนั้น ในช่วงสถานการณ์เช่นนี้ผู้ประกอบการไทยต้องพยายามรักษาราคาเดิม โดยอาจจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกับลูกค้าเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนมองหาช่องทางใหม่ๆ ในการเจาะตลาดในฟิลิปปินส์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มข้าวคุณภาพดีและข้าวเพื่อสุขภาพของไทย เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวอินทรีย์และข้าวกล้อง เป็นต้น เนื่องจากกลุ่มคนรุ่นใหม่และมีกำลังซื้อในฟิลิปปินส์หันมาสนใจสุขภาพเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน 2562 ราคาข้าวเปลือกขยับสูงขึ้นขณะที่ข้าวสารยังคงปรับลดลงจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (ราคาข้าวเคยพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2561) โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 15.45 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 304.09 เหยียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มจากระดับ 15.44 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 303.62 เหยียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ลดลงประมาณ 23.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 37.39 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 735.94 เหยียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 37.55 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 738.39 เหยียญสหรัฐต่อตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้า และลดลงประมาณ 13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 41.6 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 818.8 เหยียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 41.67 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 819.81 เหยียญสหรัฐต่อตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้า และลดลงประมาณ 11.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 33.27 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 654.84 เหยียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจาก 33.38 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 656.39 เหยียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และลดลงประมาณ 16.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 36.69 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 722.16 เหยียดสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 36.83 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 724.24 เหยียดสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 15.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา รายงานว่า หน่วยงาน The Mindanao Development Authority (MinDA) กล่าวว่า ในปีหน้าโครงการเกี่ยวกับการผลิตและการส่งออกข้าวออร์แกนิกได้รับการจัดให้เป็นโครงการที่มีสำคัญในอันดับต้นๆ สำหรับเขตเกาะทางใต้ของฟิลิปปินส์ โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะทำงานด้านเทคนิคในการรับรองข้าวอินทรีย์ของ MinDA ได้จัดโรดโชว์แสดงมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์สากล ณ เมือง Molave, Zamboanga del Sur มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวออร์แกนิกเข้าร่วมงานกว่า 200 ราย จากจังหวัด Lanao del Norte, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte และ Zamboangadel Sur โดยนาง Janet M. Lopez ผู้บริหารหน่วยงาน MinDA กล่าวว่าโครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการอย่างเร่งด่วนในปีหน้า ซึ่งคาดว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนและเกษตรกรชาวนาจะมีรายได้เพิ่มขึ้น

นาย Olie B. Dagala ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของ MinDA กล่าวว่า การพัฒนาข้าวออร์แกนิกที่มีมูลค่าสูงมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับผลกระทบจากกฎหมายการเปิดเสรีนำเข้าข้าว (Republic Act 11203) ที่มีการลดข้อจำกัดปริมาณการนำเข้าข้าวและใช้วิธีเก็บภาษีในการควบคุมนำเข้า ซึ่งหลังจากการบังคับใช้กฎหมายการเปิดเสรีนำเข้า ทางหน่วยงานได้ดำเนินการตรวจสอบว่ามีเกษตรกรชาวนาที่ละทิ้งการปลูกข้าวหรือเปลี่ยนไปเพาะปลูกพืชอย่างอื่นจากผลกระทบกฎหมายดังกล่าวหรือไม่

อย่างไรก็ตาม ข้าวออร์แกนิกเป็นสินค้าสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) ที่สามารถสร้างกำไรสูงและมีศักยภาพในการส่งออกแต่การปลูกข้าวออร์แกนิกยังมีไม่มากนักในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ตลาดข้าวออร์แกนิกในฟิลิปปินส์ยังมีขนาดค่อนข้างจำกัดและได้รับความนิยมเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพและมีกำลังซื้อ เนื่องจากมีราคาสูงเมื่อเทียบกับข้าวชนิดอื่นๆ แต่คาดว่าแนวโน้มของกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าวจะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม การเกษตรอินทรีย์ในฟิลิปปินส์ยังไม่ได้รับการพัฒนามากนักและยังไม่ได้มาตรฐานในระดับสากล นอกจากนี้ ฟิลิปปินส์มีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่เพาะปลูกข้าวและประสบภัยธรรมชาติบ่อยประเภกับปัจจุบันได้มีการเปิดเสรีนำเข้าข้าวทำให้มีปริมาณข้าวจากต่างประเทศมีราคาถูกและเข้าสู่ตลาดฟิลิปปินส์จำนวนมาก ทำให้เกษตรกรชาวนาฟิลิปปินส์จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ซึ่งการที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ออกมาให้การสนับสนุนโครงการข้าวอินทรีย์แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการขยายตัวของข้าวอินทรีย์ในฟิลิปปินส์ในอนาคต

ที่มา *Oryza.com* หนังสือพิมพ์ *the Philippine Star, Business World* และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา

จีน

กระทรวงการศุลกากร สาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of Customs of the People's Republic of China; GACC) รายงานว่า การส่งออกข้าวในเดือนพฤศจิกายน 2562 (ข้อมูลเบื้องต้น) มีประมาณ 131,000 ตัน มูลค่าประมาณ 66.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลงประมาณ 47.71% และมูลค่าลดลง 25.85% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา ที่ส่งออกประมาณ 250,518 ตัน มูลค่าประมาณ

90.225 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และปริมาณลดลง 47.39% และมูลค่าลดลง 35.63% ตามลำดับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (พฤศจิกายน 2561) ที่มีการส่งออกข้าวจำนวน 249,033 ตัน มูลค่า 103.933 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ทั้งนี้ ในช่วง 11 เดือนของปีนี้ (มกราคม-พฤศจิกายน 2562) ประเทศจีนส่งออกข้าวได้ประมาณ 2.535 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 970.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 39.82% และมูลค่าเพิ่ม 29.11% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.813 ล้านตัน มูลค่า 751.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Center) สามารถขายข้าวเปลือกแก่จากรัฐบาลปี 2014-2015 ได้ประมาณ 36,524 ตัน จากที่นำข้าวเปลือกเก่าออกมาประมูลประมาณ 292,190 ล้านตัน (คิดเป็น 12.5% ของปริมาณข้าวที่นำออกมาเสนอขาย)

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู รายงานเมื่อเดือนกันยายนปี 2562 ที่ผ่านมา สถานการณ์การนำเข้าข้าวของจีนเพิ่มมากขึ้นและการส่งออกข้าวของจีนได้ลดลง ข้อมูลสถิติจากศุลกากรของจีนเปิดเผยว่า เดือนกันยายน 2562 จีนได้ส่งออกข้าวประมาณ 93,000 ตัน หดตัว 47.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และจีนนำเข้าข้าวประมาณ 180,000 ตัน โดยมีสาเหตุมาจากการที่ ราคาข้าวที่จีนนำเข้าลดลง แต่ราคาข้าวที่จีนส่งออกกลับเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสถิติจากศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติของจีนเปิดเผยว่า ในเดือนสิงหาคมปี 2562 ราคาข้าวที่จีนส่งออกเพิ่มขึ้นจาก 2,504 หยวนต่อตัน เป็น 3,282 หยวนต่อตัน เพิ่มขึ้นถึง 778 หยวนต่อตัน ในขณะที่เดือนกันยายนปี 2562 ราคาข้าวที่จีนนำเข้าอยู่ที่ 3,315 หยวนต่อตัน ซึ่งลดลงถึง 61 หยวนต่อตัน

นอกจากนี้ยังมีสาเหตุจากการแข่งขันราคาข้าวของประเทศผู้ส่งออกหลัก โดยในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ราคาข้าว 100% ชั้น 2 ของไทยลดลงจาก 415 เหรียญสหรัฐฯต่อตันเหลือ 407 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และราคาข้าวของเวียดนามจาก 433 เหรียญสหรัฐฯต่อตันลดลงเหลือ 319 เหรียญสหรัฐฯต่อตันเช่นกัน

นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุจากการที่ทางการจีนได้เพิ่มโควตาของการนำเข้าข้าวจากประเทศพม่าจาก 1 แสนตันเป็น 4 แสนตัน ทำให้การจัดซื้อข้าวในพื้นที่มณฑลกว่างตุง ส่วนใหญ่เป็นข้าวนำเข้าจากประเทศพม่า ในขณะเดียวกันทางการจีนยังได้ให้โควตาของการนำเข้าข้าวจากประเทศกัมพูชาถึง 4 แสนตัน เพิ่มจากปี 2561 ที่ 3 แสนตัน ซึ่งส่งผลให้การนำเข้าจากไทยและเวียดนามมีแนวโน้มลดลง โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562 จีนได้นำเข้าข้าวจากไทยลดลงเหลือประมาณ 4 แสนตัน และในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562 ประเทศเวียดนามได้ส่งออกข้าวมายังตลาดจีนลดลงเหลือประมาณ 318,100 ตัน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the National Bureau of Statistics; NBS) รายงานว่า ในปี 2019 คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 209.61 ล้านตัน ลดลงประมาณ 1.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 212.13 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการลดการเพาะปลูกข้าวต้นฤดู (early rice) ที่มีคุณภาพต่ำ ขณะที่ในหลายพื้นที่ได้ทำการเพาะปลูกข้าวเพียงฤดูเดียว ทั้งนี้ ในปี 2019 คาดว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวมีประมาณ 185.59 ล้านไร่ และมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ประมาณ 1.129 ตัน โดยคาดว่าผลผลิตข้าวจากช่วงการเก็บเกี่ยวแรกของปี หรือข้าวต้นฤดูนั้นจะมีประมาณ 26.27 ล้านตัน จากพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 27.8 ล้านไร่ โดยมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ประมาณ 0.944 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตรฯ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) เปิดการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tenders) ครั้งที่ 6 ของปีงบประมาณ 2019/20 (เมษายน 2019-มีนาคม 2020) ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวนรวม 61,350 ตัน กำหนดส่งมอบตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-10 พฤษภาคม 2020

การประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tenders) ครั้งที่ 5 ของปีงบประมาณ 2019/20 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวนรวม 74,000 ตัน ประกอบด้วย 1) ข้าวเมล็ดกลาง (Medium grain milled rice) จากสหรัฐฯ 2 ล็อตๆละ 13,000 ตัน รวมเป็น 26,000 ตัน กำหนดส่งมอบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2020 2) ข้าวเหนียวเมล็ดยาวจากไทยจำนวน 1,000 ตัน กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 31 มกราคม 2020 3) ข้าวสาร (Global tender) จำนวน 12,000 ตัน กำหนดส่งมอบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2020 และ 4) ข้าวสาร จำนวน 5 ล็อตๆละ 7,000 ตัน รวม 35,000 ตัน กำหนดส่งมอบตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2019-31 มกราคม 2020 และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2020

ผลการประมูลปรากฏว่าญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวรวม 74,000 ตัน โดยซื้อข้าวจากสหรัฐฯรวม 26,000 ตัน และข้าวจากประเทศจีนรวม 12,000 ตัน และซื้อข้าวขาวเมล็ดยาว (Non-glutinous milled rice) จากประเทศไทยรวม 35,000 ตัน และข้าวเหนียว (glutinous rice) จากไทยจำนวน 1,000 ตัน ซึ่งการประมูลครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมเสนอราคาจำนวน 29 ราย ราคาเฉลี่ยของการประมูลครั้งนี้ (ไม่รวมภาษี) อยู่ที่ 76,336 เยนต่อตัน หรือประมาณ 700 เหรียญสหรัฐต่อตัน และถ้าเป็นราคาที่รวมภาษีเฉลี่ยอยู่ที่ 82,443 เยนต่อตัน หรือประมาณ 756 เหรียญสหรัฐต่อตัน ทั้งนี้ ในการประมูลแบบ MA ทั้ง 5 ครั้ง ญี่ปุ่นซื้อข้าวไทยไปแล้วประมาณ 129,576 ตัน

เมื่อสัปดาห์ก่อนกระทรวงเกษตรฯ (MAFF) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ CPTPP Simultaneous Buy and Sell (SBS) tender ครั้งที่ 5 ของปีงบประมาณ 2020 (เมษายน 2019-มีนาคม 2020) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวประมาณ 3,441 ตัน จากประเทศสมาชิกกลุ่ม CPTPP ซึ่งผลปรากฏว่า ญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวกล้องเมล็ดสั้น (short grain brown rice) จากประเทศออสเตรเลียจำนวน 340 ตัน แบ่งเป็นข้าวเต็มเมล็ด (whole grain brown rice) 300 ตัน ราคาซื้อเฉลี่ย (ไม่รวมภาษี) ที่ 1,607 เหรียญสหรัฐต่อตัน และราคาขายออกไปเฉลี่ย (ไม่รวมภาษี) ที่ 1,736 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวหัก (broken rice) 40 ตัน ราคาซื้อเฉลี่ย (ไม่รวมภาษี) ที่ 1,065 เหรียญสหรัฐต่อตัน และราคาขายออกไปเฉลี่ย (ไม่รวมภาษี) ที่ 1,151 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ทั้งนี้ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership; CPTPP) เป็นความตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมในเรื่องการค้า การบริการ และการลงทุนเพื่อสร้างมาตรฐานและกฎระเบียบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งในประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลไกแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งริเริ่มกันมาตั้งแต่ปี 2006 มีชื่อเดิมว่า TPP (Trans-Pacific Partnership) และมีสมาชิกทั้งหมด 12 ประเทศ แต่หลังจากสหรัฐฯ ถอนตัวออกไปเมื่อต้นปี 2017 ประเทศสมาชิกที่เหลือก็ตัดสินใจเดินทางความตกลงต่อโดยใช้ชื่อใหม่ว่า CPTPP ปัจจุบัน สมาชิก CPTPP มีทั้งหมด 11 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม

ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ราคาส่งออกข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับลดลงใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี เนื่องจากความต้องการข้าวจากต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบแอฟริกาลดลง ขณะที่ผลผลิตข้าวฤดูร้อน (the summer-sown crop) กำลังออกสู่ตลาดจำนวนมาก โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 356-361 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลงประมาณ 1-2 เหรียญสหรัฐฯ จากสัปดาห์ก่อน ซึ่งถือเป็นราคาที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2017

ทางด้านราคาข้าวเปลือกในขณะนี้ ก็ได้ปรับตัวลดลงต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดไว้จากการที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากขณะที่ความต้องการข้าวจากต่างประเทศลดลง โดยราคาอยู่ที่ประมาณ 1,835 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม

กระทรวงพาณิชย์ (The Indian Ministry of Commerce) รายงานว่า ในเดือนตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา อินเดียส่งออกข้าวประมาณ 485,898 ตัน ลดลง 42% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วประมาณที่ส่งออกประมาณ 834,550 ตัน เนื่องจากความต้องการข้าวในกลุ่มของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติจากประเทศในแถบแอฟริกาลดลง ประกอบกับภาวะการแข่งขันในตลาดที่เป็นไปอย่างรุนแรง โดยเฉพาะคู่แข่งที่สำคัญ เช่น ไทย เวียดนาม และเมียนมา

โดยในช่วง 7 เดือนแรก (เมษายน-ตุลาคม) ของปีงบประมาณปัจจุบัน (เมษายน 2019-มีนาคม 2020) อินเดียส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 4,853,275.84 ตัน ลดลง 28.37% เมื่อเทียบกับจำนวน 6,775,343 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2019/20 (ตุลาคม 2019-กันยายน 2020) คาดว่าอินเดียจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 115 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจาก 116.42 ล้านตันข้าวสารในปี 2018/19 ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกข้าวคาดว่าจะมีประมาณ 271.85 ล้านไร่ ลดลงจาก 273.69 ล้านไร่ในปี 2018/19 โดยในช่วงนี้กำลังมีการเก็บเกี่ยวข้าวฤดูใหม่แม้ว่าบางพื้นที่จะเริ่มเก็บเกี่ยวล่าช้ากว่ากำหนดจากการที่มีการเพาะปลูกที่ล่าช้าในช่วงต้นฤดูเนื่องจากฤดูมรสุมที่มาล่าช้ากว่ากำหนดในช่วงที่ผ่านมา

สำหรับการส่งออกข้าวในปี 2018/19 คาดว่าจะมีประมาณ 10.5 ล้านตัน และในปี 2019/20 คาดว่าจะมีประมาณ 12 ล้านตัน โดยในช่วงครึ่งหลังของปี 2018/19 นับตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา การส่งออกข้าวมีแนวโน้มชะลอตัวลงเนื่องจากความต้องการข้าวจากต่างประเทศลดลงโดยเฉพาะในส่วนของข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาติ หลังจากที่ได้โครงการให้ Incentive อุดหนุนแก่ผู้ส่งออกในอัตรา 5% ได้สิ้นสุดลงเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูหนาว หรือ Rabi rice (พฤศจิกายน-พฤษภาคม) ในปีการผลิต 2019/20 มีการเพาะปลูกไปแล้วประมาณ 6.356 ล้านไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562) เพิ่มขึ้นประมาณ 20% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (2018/19)

รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2019/20 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ทั้งในฤดู Kharif และ Rabi รวมกันไว้ที่ประมาณ 116 ล้านตัน โดยในฤดู Kharif คาดว่าจะมีประมาณ 102 ล้านตัน และ ฤดู Rabi คาดว่าจะมีประมาณ 14 ล้านตัน

เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร (the Agriculture Ministry) รายงานผลการพยากรณ์ผลผลิตธัญพืชครั้งที่ 1 (First Advance Estimate of Food Grain Production) สำหรับปีการผลิต 2019/20 (กรกฎาคม 2019-มิถุนายน 2020) โดยคาดว่าในฤดูการผลิต Kharif (กรกฎาคม-ธันวาคม) ของปี 2019/20 จะมี

ผลผลิตข้าวประมาณ 100.35 ล้านตัน (ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 102 ล้านตันข้าวสาร) ลดลงประมาณ 1.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 102.13 ล้านตัน ในปี 2018/19 แต่มากกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 5 ปีที่ 93.55 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2019/20 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-31 สิงหาคม 2563) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน-3 ธันวาคม 2562 มีการนำเข้าข้าว 311,185 ตัน ลดลงประมาณ 4.18% เมื่อเทียบกับจำนวน 324,776 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 57,007 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 75.96% เมื่อเทียบกับจำนวน 32,399 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 254,178 ตัน ลดลงประมาณ 13.07% เมื่อเทียบกับจำนวน 292,377 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 3 ธันวาคม 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 22,110 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-3 ธันวาคม 2562 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 58,599 ตัน ฝรั่งเศส 49,409 ตัน เนเธอร์แลนด์ 35,958 ตัน โปแลนด์ 21,077 ตัน โปรตุเกส 21,603 ตัน เยอรมนี 20,000 ตัน เบลเยียม 18,897 ตัน อิตาลี 20,178 ตัน สเปน 18,632 ตัน บัลแกเรีย 13,224 ตัน สวีเดน 8,556 ตัน สาธารณรัฐเชค 5,427 ตัน สโลวาเกีย 2,639 ตัน เดนมาร์ก 2,045 ตัน ออสเตรีย 2,111 ตัน โรมาเนีย 2,519 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-3 ธันวาคม 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 38,850 ตัน เพิ่มขึ้น 56.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 19,131 ตัน ลดลง 43.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 14,235 ตัน ลดลง 1.8% นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 12,319 ตัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าจากกายอานาจำนวน 11,154 ตัน ลดลง 44.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะเดียวกันก็มีการนำเข้าข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากไทยจำนวน 39,531 ตัน เพิ่มขึ้น 18.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 35,932 ตัน ลดลง 29.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 26,458 ตัน ลดลง 32.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 20,668 ตัน ลดลง 25.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 18,644 ตัน ลดลง 5.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าข้าวหัก (Broken rice) จากเมียนมาจำนวน 66,459 ตัน เพิ่มขึ้น 31.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 6,882 ตัน ลดลง 7.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชา 6,399 ตัน เพิ่มขึ้น 72.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 5,154 ตัน ลดลง 41% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากตุรกีจำนวน 4,410 ตัน เพิ่มขึ้น 66.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-2 ธันวาคม 2562 นั้น ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น สหราชอาณาจักร 38,242 ตัน เนเธอร์แลนด์ 24,707 ตัน เบลเยียม 16,097 ตัน โปรตุเกส 15,018 ตัน สเปน 11,016 ตัน ฝรั่งเศส 11,057 ตัน อิตาลี 8,592 ตัน เป็นต้น ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์

Japonica และสายพันธุ์ Indica) ประกอบด้วย เช่น ฝรั่งเศส 38,451 ตัน เยอรมนี 21,458 ตัน เนเธอร์แลนด์ 19,710 ตัน สหราชอาณาจักร 17,298 ตัน อิตาลี 9,683 ตัน เป็นต้น และข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 45,845 ตัน สหราชอาณาจักร 24,998 ตัน ฝรั่งเศส 9,437 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-3 ธันวาคม 2562 มีการส่งออก 54,844 ตัน ลดลง 1.59% เมื่อเทียบกับจำนวน 55,729 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 42,161 ตัน ลดลงประมาณ 6.83% เมื่อเทียบกับจำนวน 45,249 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 12,683 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 21.02% เมื่อเทียบกับจำนวน 10,480 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 3 ธันวาคม 2562 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 4,608 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-3 ธันวาคม 2562 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 27,197 ตัน โปรตุเกส 10,808 ตัน สเปน 7,253 ตัน บัลแกเรีย 3,198 ตัน เบลเยียม 1,992 ตัน กรีซ 710 ตัน โรมาเนีย 771 ตัน โปแลนด์ 637 ตัน สาธารณรัฐเช็ก 507 ตัน สโลวีเนีย 323 ตัน เยอรมนี 400 ตัน เนเธอร์แลนด์ 227 ตัน เป็นต้น

สำหรับการนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) มีการนำเข้าข้าว 1,374,996 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.28% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,306,056 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 193,857 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 36.09% เมื่อเทียบกับจำนวน 142,452 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,181,139 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.51% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,163,603 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 258,597 ตัน ฝรั่งเศส 194,060 ตัน เนเธอร์แลนด์ 171,183 ตัน สเปน 125,536 ตัน อิตาลี 115,027 ตัน โปรตุเกส 98,937 ตัน โปแลนด์ 85,311 ตัน เยอรมนี 78,520 ตัน เบลเยียม 62,100 ตัน สาธารณรัฐเช็ก 39,223 ตัน บัลแกเรีย 35,525 ตัน สวีเดน 29,752 ตัน ลิทัวเนีย 15,589 ตัน ฮังการี 11,461 ตัน เดนมาร์ก 11,606 ตัน โรมาเนีย 9,085 ตัน กรีซ 7,359 ตัน ออสเตรีย 6,255 ตัน เป็นต้น

โดยชนิดข้าวที่นำเข้าในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562 (ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 23 กันยายน 2562) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 194,575 ตัน เพิ่มขึ้น 28.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 116,560 ตัน ลดลง 37.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 105,264 ตัน เพิ่มขึ้น 46.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 62,286 ตัน เพิ่มขึ้น 19.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัยจำนวน 43,036 ตัน ลดลง 14.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะเดียวกันก็มีการนำเข้าข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากกัมพูชาจำนวน 179,958 ตัน ลดลง 24.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 168,475 ตัน เพิ่มขึ้น 32.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 153,166 ตัน ลดลง 2.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 109,678 ตัน เพิ่มขึ้น 83.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 89,138 ตัน ลดลง 0.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าข้าวหักจากเมียนมาจำนวน 303,298 ตัน ลดลง 5.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 38,129 ตัน เพิ่มขึ้น 66.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 25,008 ตัน ลดลง 3.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชา 18,335 ตัน เพิ่มขึ้น

22.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากบราซิลจำนวน 10,629 ตัน เพิ่มขึ้น 738.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

ไนจีเรีย

สำนักข่าว Punch ของไนจีเรียรายงานว่า นับตั้งแต่รัฐบาลไนจีเรียมีมาตรการปิดด่านชายแดนตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศพุ่งสูงขึ้นไปแล้วประมาณ 29.41% โดยเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ราคาข้าวนำเข้าอยู่ที่ประมาณ 17,000 ไนราต่อถุง 50 กิโลกรัม หรือประมาณ 934 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ข้าวที่ผลิตในประเทศราคาอยู่ที่ประมาณ 11,000-15,000 ไนราต่อถุง 50 กิโลกรัม หรือประมาณ 605-824 เหรียญสหรัฐต่อตัน

แต่ในขณะนี้ ราคาข้าวหนึ่งจากต่างประเทศอยู่ที่ประมาณ 22,000-30,000 ไนราต่อถุง 50 กิโลกรัม หรือประมาณ 1,209-1,649 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ข้าวที่ผลิตในประเทศราคาอยู่ที่ประมาณ 18,000-23,000 ไนราต่อถุง 50 กิโลกรัม หรือประมาณ 989-1,264 เหรียญสหรัฐต่อตัน

แหล่งข่าวจากสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมลากอส (the Lagos Chamber of Commerce and Industry) ระบุว่า ภาวะราคาข้าวที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการปิดชายแดน ประกอบกับในช่วงนี้มีความต้องการข้าวเพิ่มขึ้นก่อนถึงเทศกาลคริสต์มาส และคาดว่าสถานการณ์จะยังคงเป็นเช่นนี้ไปจนถึงปีหน้าจนกว่ารัฐบาลจะมีมาตรการผ่อนคลายเป็นออกมา

ที่มา Oryza.com

ซีเรีย

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า องค์การการค้าต่างประเทศ (Syria's General Foreign Trade Organization) ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวขาวเมล็ดสั้น (short-grain rice of third or fourth grade) จำนวน 45,000 ตัน บรรจุในถุง โดยเปิดรับข้อเสนอถึงวันที่ 6 มกราคม 2020 ซึ่งผู้เข้าร่วมเสนอราคาจะต้องเสนอราคาในเทอมยูโร โดยข้าวล็อตแรกจำนวน 25,000 ตัน กำหนดส่งมอบภายใน 90 วัน หลังจากมีการยืนยันคำสั่งซื้อ และอีก 20,000 ตัน ส่งมอบภายใน 180 วัน หลังจากส่งมอบล็อตแรกแล้ว

ที่มา Oryza.com

อาร์เจนตินา

สถาบัน Instituto Nacional de Estadística y Censos รายงานว่า ในช่วง 10 เดือนของปีนี้ (มกราคม-ตุลาคม) ประเทศอาร์เจนตินาส่งออกข้าวประมาณ 351,219 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 345,876 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยข้าวขาวจำนวน 212,195 ตัน ข้าวกล้องจำนวน 95,997 ตัน ข้าวหักจำนวน 16,374 ตัน และข้าวเปลือก 26,653 ตัน

โดยในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา อาร์เจนตินาส่งออกข้าวประมาณ 37,182 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 69% เมื่อเทียบกับจำนวน 21,993 ตัน ที่ส่งออกในเดือนกันยายนที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นประมาณ 63% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในปี 2018 อาร์เจนตินาส่งออกข้าวประมาณ 385,175 ตัน

ที่มา Oryza.com

อูรุกวัย

สำนักงานส่งเสริมการค้า (the Uruguay XXI (National Customs Administration) รายงานว่า ในช่วง 11 เดือนของปีนี้ (มกราคม-พฤศจิกายน 2019) อูรุกวัยส่งออกข้าวประมาณ 763,907 ตัน มูลค่าประมาณ 323.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยชนิดข้าวที่ส่งออกประกอบด้วยข้าวเปลือก 120,920 ตัน ข้าวกล้อง 79,883 ตัน ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (semi-milled/wholly-milled rice) 482,453 ตัน และข้าวหัก 80,701 ตัน

โดยประเทศเปรูเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดมีจำนวน 144,493 ตัน ตามด้วยประเทศเม็กซิโก 108,647 ตัน ประเทศบราซิล 101,485 ตัน ประเทศอิรัก 62,000 ตัน ประเทศคิวบา 59,048 ตัน ประเทศเวเนซุเอล่า 55,256 ตัน ประเทศเซเนกัล 54,879 ตัน ประเทศตุรกี 41,785 ตัน ประเทศคอสตาริกา 38,373 ตัน ประเทศเบลเยียม 23,464 ตัน ประเทศเซียร์ราลีโอน 18,269 ตัน และประเทศอื่นๆ 56,208 ตัน เป็นต้น

ในปี 2018 ที่ผ่านมา อูรุกวัยส่งออกข้าวประมาณ 842,883 ตัน มูลค่าประมาณ 396 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 14.14% และมูลค่าลดลง 11.21% เมื่อเทียบกับจำนวน 981,699 ตัน มูลค่า 446 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ส่งออกได้ในปี 2017 โดยชนิดข้าวที่ส่งออกในปี 2018 ประกอบด้วยข้าวเปลือก 67,531 ตัน ข้าวกล้อง 99,328 ตัน ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (semi-milled/wholly-milled rice) 614,802 ตัน ข้าวหัก 64,096 ตัน เป็นต้น โดยประเทศอิรักเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุด มีจำนวน 218,300 ตัน ตามด้วยประเทศเปรูจำนวน 176,960 ตัน ประเทศบราซิล 76,657 ตัน ประเทศเม็กซิโก 80,898 ตัน ประเทศเวเนซุเอล่า 76,694 ตัน และประเทศเซียร์ราลีโอน 41,149 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

